



ฉบับที่ 2/2563

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2562

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลง ตามการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตรประจำวัน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัว ตามกำลังซื้อที่อ่อนแรงทั้งจากรายได้เกษตรกรที่หดตัว ตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และรายได้นอกภาคเกษตร จากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการผลิตหมวดอาหารชะลอตัวตามวัตถุดิบทางการเกษตร และการผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง ตามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ทางด้านการลงทุนหดตัวมากขึ้นทั้งการลงทุนเพื่อการก่อสร้างและการผลิตสำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสด สำหรับภาคการเงินขยายตัวทั้งเงินฝากและสินเชื่อ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

การอุปโภคบริโภคเอกชน ชะลอตัวลง ตามการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตรประจำวัน แม้มีมาตรการภาครัฐช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์หดตัวในทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ ตามกำลังซื้อที่อ่อนแรงตามปัจจัยด้านรายได้ของลูกจ้างทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังแผ่วอยู่ รวมทั้งสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ชะลอลง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนชะลอลงมากในช่วงปลายไตรมาสจากหลายปัจจัย อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปยังต่างประเทศมีทิศทางชะลอตัว และบางส่วนชะลอการเดินทางจากไตรมาสนี้เป็นต้นปีหน้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติอื่นยังขยายตัวดี อาทิ เกาหลีใต้ สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายตัวชะลอลง ทางด้านนักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นน่าพอใจ พิจารณาจากจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยของภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักของโรงแรมในภาคเหนือเฉลี่ยสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัว ตามผลผลิตพืชหลักที่ลดลงเพราะได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในช่วงเพาะปลูกทั้งข้าวนปี อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทางด้านราคาสินค้าเกษตรสำคัญขยายตัวชะลอลง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง สำหรับราคาอ้อยโรงงานลดลงตามราคาในตลาดโลก และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง ตามความต้องการจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ สำหรับราคาไข่ไก่ขยายตัวสูงกว่าไตรมาสก่อนเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และราคาไก่เนื้อขยายตัวดีเพราะมีความต้องการจากต่างประเทศเพื่อบริโภคทดแทนสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกา

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยการผลิตในหมวดอาหารชะลอตัวลงตามการลดลงของวัตถุดิบทางการเกษตรสำคัญ โดยเฉพาะข้าวและอ้อยโรงงาน ประกอบกับความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ สำหรับหมวดเครื่องดื่มขยายตัวดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางด้านหมวดเฟอร์นิเจอร์ขยายตัวตามการส่งออกยุโรป

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้น โดยการลงทุนในภาคก่อสร้างยังหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลที่หดตัวโดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และโรงแรม ทางด้านการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวจากมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรโดยเฉพาะผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่ รวมทั้งยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถบรรทุกที่ลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ตามการใช้จ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ ส่วนรายจ่ายประจำขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดยเฉพาะเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา และหมวดงบรายจ่ายอื่นของงบกลาง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

มูลค่าการค้าผ่านชายแดน การส่งออกในรูปแบบบาทขยายตัว จากการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ และผลไม้ตามความต้องการจากจีน และสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไปเมียนมา ส่วนการนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว รวมทั้งผักจากจีน และเหล็กจากเมียนมา

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ตามราคาอาหารสด เช่น ข้าวสารเหนียว แป้งและผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้ ทางด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วอยู่ที่ร้อยละ 1.1 สูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยทำงานนอกภาคเกษตร อาทิ การค้าส่งค้าปลีก การก่อสร้าง เป็นต้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดคงค้างเงินฝากรวม 1,258.2 พันล้านบาท โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในทุกประเภท ประกอบกับเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเงินของมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตรที่เข้ามาพักไว้ ทางด้านสินเชื่อมียอดคงค้าง 1,358.3 พันล้านบาท ขยายตัวตามสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

4 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1162

E-mail: thaveesc@bot.or.th